



แบบบันทึกการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9, 15 สิงหาคม 2553 เวลา 15.30- 16.00 น.

สถานที่ ห้องพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

หัวข้อ/ประเด็น การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและขั้นตอนจัดการสิ่งพิมพ์/วัสดุสื่อ โสตฯ ได้รับบริจาค

สาเหตุที่เลือกประเด็นดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติงานภายในห้องพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีโอกาสร่วมรับ
การถ่ายทอด ส่งต่องาน และทำความเข้าใจร่วมกันในขั้นตอนปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ใน
งานจากคุณนิรันดร์ อรุณวิไล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ซึ่งครบกำหนดเกษียณอายุงานในปี 2553

ลำดับ	กระบวนการจัดการความรู้	ขั้นตอน/ผลการจัดการความรู้
	<input type="checkbox"/> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ <input checked="" type="checkbox"/> เติมเต็มความรู้ <input type="checkbox"/> การเล่าเรื่อง Storytelling <input type="checkbox"/> อื่นๆ คือ	<p>1. บรรณารักษ์จัดซื้อ ขอให้คุณนิรันดร์ อรุณวิไล บุคลากรอาวุโสและมีประสบการณ์ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดหา มากกว่า 30 ปี ช่วยถ่ายทอดเติมเต็มความรู้ ทักษะในงานส่งต่อให้กับรุ่นน้องๆ สมาชิกในงาน</p> <p>2. สิ่งที่ได้เติมเต็มความรู้ ถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงาน โดยสรุปคือ</p> <ol style="list-style-type: none">1) การจัดการระบบเอกสาร การแยกประเภทเรื่องตามระบบสารบรรณ การจัดเก็บแฟ้มเรื่องรับ - ส่งออก และเอกสารสำคัญต่างๆ ในงานจัดซื้อจัดหา2) ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ได้รับบริจาค ได้แก่ การคัดเลือกแยกประเภททรัพยากรฯ การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์รับบริจาค การเตรียมตัวเล่มเอกสารสิ่งพิมพ์/วัสดุที่ได้รับบริจาคเพื่อส่งวิเคราะห์หมวดหมู่ และการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเรื่อง3) ข้อมูลของบุคลากรระดับปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักๆ ภายในคณะฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อประสานงานของงานจัดซื้อจัดหา <p>ผลการจัดการความรู้</p> <p>สมาชิกร่วมงานมีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ และรุ่นน้องซึ่งต้องรับช่วงหน้าที่รับผิดชอบต่อในงานดังกล่าว ได้ทบทวน ชักถาม ทดลองปฏิบัติงานตามขั้นตอน ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นระบบ ระเบียบ เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้สะดวก ไม่ขาดช่วง</p>

คุณลิขิต นางสาวรำไพ ชื่นมณุษย์

ผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยสมาชิกห้องพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 4 คน

1. นายนิรันดร์ อรุณวิไล
2. นางสาวมันทะณี คำโพธิ์
3. นางอัมพร อินทร์ตัน
4. นางสาวรำไพ ชื่นมณุษย์